



หนังสือพิมพ์

...วางแผง...
ทุกวันที่ 1 และ 16

เมงราย

หนังสือพิมพ์ที่คงถึงเขตจังหว้ายสูงที่สุดของจังหวัด

ปีที่ 3 ฉบับที่ 112 ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม พ.ศ.2549 ราคา 10 บาท

ผู้ใช้บริการชื่นชมศูนย์แพทย์แผนไทยฯ มพล.



เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2549 ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มพล. ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยมีประชาชนมารับบริการกว่า 15 คน ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ปวดตามข้อ ปวดเอ็น และปวดกล้ามเนื้อ

นพ.สำเริง กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการปวดตามกล้ามเนื้อ ข้อนิ้วติด และอัมพฤกษ์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนหนึ่งเคยมาที่คลินิกแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค. ซึ่งเรายังไม่เปิดให้บริการแต่เมื่อเขาตั้งใจมา เราก็ช่วยดูรักษาให้และนัดมาพบใหม่ในวันนี้ จากการสอบถามผู้ป่วยกลุ่มนั้นก็มีความว่าดีขึ้น สบายตัวขึ้น ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าการรักษาได้ผล

"การรักษาของศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ มพล. นั้นแตกต่างจากที่อื่นคือเราให้บริการแบบดูแลสุขภาพบำบัด ซึ่งจะให้ผลดีมากเพราะจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อที่อยู่ผิดรูป เส้นเอ็นที่ถูกกดทับ โดยไม่ต้องใช้ยาเพียงแต่ฝึกหัดการใช้ร่างกายในการทำกิจวัตรประจำวันให้ถูกต้องกับงาน และหากผู้ป่วยฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็จะให้ผลระยะยาวไม่ต้องมาหาหมออีก ซึ่งต่างจากที่อื่นที่จารู้สึกดีและหายแบบชั่วคราว แต่อีก 4-5

วัน ก็กลับมาปวดเหมือนเดิม" นพ.สำเริงกล่าว
ด้านนายบุญศรี อัดตะถ้ำ ผู้มารับการรักษาด้วยโรคอัมพฤกษ์ด้านซ้ายของร่างกาย ซึ่งเป็นมานาน 5 ปี กล่าวว่า ได้เข้ามาจากเพื่อนว่า มพล.จะเปิดคลินิกรักษาโรคต่างๆ เป็นแผนไทยประยุกต์ ทำให้เกิดความสนใจที่จะมารักษาที่นี่ ที่ผ่านมาไม่เคยไปรักษา วันนี้ที่มาหมอสำเริง ได้ใช้วิธีการฝังเข็มกระตุ้นประสาท ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง หลังฝังเข็มแล้วได้ทำกายภาพบำบัดต่อ รู้สึกว่าร่างกายขยับได้ดีขึ้นครับ

นางฟองจันทร์ เสาศรรณ เดินทางมาจากอำเภอแม่จัน กล่าวว่า มากับเพื่อนจำนวน 13 คน ที่ต้องการมารักษาที่มพล. ที่มาวันนี้เพราะมีอาการปวดบริเวณไหล่ หลัง และตามข้อ เนื่องจากยกของหนักเพราะมีอาชีพทำน้ำเต้าหู้ขาย เป็นมา 2 เดือนแล้ว วันนี้รับการรักษาแบบนวดกดจุด หลังนวดเสร็จแล้วรู้สึกว้าหลัง ไหล่เบาขึ้นยกแขนได้มากขึ้นแล้วคุณแม่ยังได้บอกวิธีทำกายภาพและท่าของหนักที่ถูกต้องให้ด้วย

ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ